



Số. 02/HTQT

Ngày 23 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Đại học Đà Nẵng**V/v: Triển khai thông tin về Chương trình Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực (JDS) – học bổng thạc sĩ toàn phần**

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan. JICE (1) triển khai dự án Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) – học bổng thạc sĩ toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 cho Việt Nam. Học bổng JDS là học bổng Thạc sĩ **toàn phần 2 năm** tại các trường ĐH của Nhật Bản (**Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh**), hướng đến các đối tượng (biên chế hoặc hợp đồng) là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các giảng viên tại các trường ĐH CD công lập ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Nhật Bản, ngày 01 tháng 07 năm 2019, Công hàm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản liên quan đến khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) đã được ký kết. Theo đó, 60 cán bộ nhà nước được kỳ vọng giữ vai trò lãnh đạo tại Việt Nam trong tương lai sẽ được tuyển chọn nhận học bổng JDS bậc học thạc sĩ khóa học 2020 – 2022 tại các trường ĐH nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản.

Để có thêm nhiều cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Việt Nam được tiếp cận với học bổng, JICE kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ triển khai chương trình JDS 2019 như sau:

1. Triển khai công văn về tuyển sinh học bổng JDS đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên (nếu có) của Quý cơ quan và các đơn vị trực thuộc.
2. Treo, dán áp phích và tờ rơi về học bổng JDS tại một số điểm trong cơ quan như lối ra vào và sảnh chính.
3. Tạo điều kiện để các cán bộ nộp hồ sơ dự tuyển học bổng JDS 2019 và tham dự các vòng tuyển sinh tại Hà Nội.

Các tài liệu gửi kèm theo: Bản sao Thông báo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tuyển sinh JDS 2019, Cẩm nang hướng dẫn nộp hồ sơ, Mẫu hồ sơ dự tuyển, Áp phích và tờ rơi về JDS 2019.

Sự hợp tác của Quý cơ quan trong việc triển khai thông tin về học bổng JDS sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của chương trình này.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE)

Văn phòng Dự án học bổng JDS tại Việt Nam

Tầng 3, tòa nhà Việt-Nhật, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024-39347711 Email: jds.vietnam@jice.org

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

TERASHITA Chi

Trưởng Đại diện

Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

(1) JICE là đơn vị phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để triển khai dự án Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) – học bổng thạc sĩ toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho các cán bộ khối cơ quan nhà nước của Việt Nam.

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH
HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS)
NIÊN KHÓA 2020-2022

Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2019 cho niên khóa 2020 - 2022 như sau:

1. Thông tin về Chương trình học bổng JDS

Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường, Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Thảm họa Môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Niên khóa 2020-2022, chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa **60** học viên thạc sĩ.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả nước, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong các cơ quan nhà nước (trong đó có ít nhất 06 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại có đóng bảo hiểm xã hội);

- Từ 24 đến 39 tuổi tính đến ngày 01/4/2020;

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài;

- Được cơ quan phê duyệt cho tham dự khóa học thạc sĩ trong vòng 2 năm tại Nhật Bản (từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022);

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định của chính phủ Việt Nam;